

Factory Wholesale Bagong Disenyo, Bagong Materyal na Bakeware

Food Grade Safe 9-Mold Silicone Baguette Pan Silicone French Loaf Bread Baking Tray, Oval Molds Muffin Cupcake Bread Mould Pan

Pangunahing tampok ng 9-molds Silicone French bread mold baguette pan

1. Premium Silicone Construction: Ginawa mula sa de-kalidad, food-grade silicone, tinitiyak ng aming baking mold pan ang isang ligtas at maaasahang karanasan sa pagluluto. Ang materyal na silicone ay hindi lamang nakakatugon sa mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan ng pagkain ngunit nag-aalok din ng pambihirang tibay.
2. Maramihang Molds sa Isang Tray: Dinisenyo nang may husay sa isip, ang aming baking mold pan ay nagtatampok ng maraming hulmahan sa isang tray, na nagbibigay-daan sa iyong maghurno ng maraming baguette nang sabay-sabay. Perpekto para sa mga taong pinahahalagahan ang parehong katumpakan at pagtitipid sa oras.
3. Disenyo ng Pagbubutas para sa Pinahusay na Pagbe-bake: Makaranas ng mahusay na pagganap sa pagluluto sa pamamagitan ng maalalahanin na disenyo ng pagbutas. Ang tampok na ito ay nagtataguyod ng pantay na sirkulasyon ng hangin, na nagreresulta sa perpektong ginintuang at magaspang na mga baguette sa bawat oras.
4. Soft and Non-Deformable Silicone: Ang malambot at hindi deformable na katangian ng silicone ay nagsisiguro ng madaling demolding nang hindi nakompromiso ang hugis ng iyong mga masasarap na likha. Tangkilikin ang flexibility ng silicone, na ginagawang parehong kasiya-siya at walang stress ang iyong karanasan sa pagluluto.
5. Heat-Resistant Handle: Ang aming baking mold pan ay may hawakan na lumalaban sa init, na tinitiyak ang ligtas na pagkakahawak nang walang panganib na masunog. Ang anti-heat handle na ito ay nagdaragdag ng isang layer ng kaligtasan at kaginhawahan sa iyong baking routine.
6. Vibrant Color Options: Ipahayag ang iyong istilo sa aming hanay ng mga pagpipiliang kulay. Mula sa mga klasikong neutral hanggang sa makulay na kulay, maaari mong piliin ang kulay na pinakaangkop sa iyong aesthetic sa kusina. Tsingbuy [pabrika ng amag ng silicone baguette](#) nagbibigay ang superyor na kalidad ng silicone ay nakakatugon sa functional na disenyo. Mag-order na at tuklasin ang mga kagalakan ng walang problema at mahusay na pagluluto sa hurno!

Mga larawan ng 9-molds Silicone French bread mold Baguette Pan

Iba pang mga bagong materyal na silicone bakeware na produkto

Tsingbuy [supplier ng silicone baguette tray](#) ay nakikibahagi sa paggawa at pagpapaunlad ng bakeware sa loob ng mahigit 15 taon. Dalubhasa kami sa mga metal na baking pan at patuloy na nagsasaliksik ng mga bagong uri ng baking tool upang matugunan ang mga pangangailangan ng customer. Ang silicone material ay isang baking tool material na napatunayan ng merkado at lubos na pinapaboran ng mga customer. Malambot, hindi malagkit, matibay, at madaling pamahalaan ang mga pinakamalaking katangian nito. Kasama rin sa aming pinakamabentang silicone baking utensil ang mga fermentation basket, gaya ng ipinapakita sa sumusunod na larawan. Maligayang pagdating sa pagtatanong.







Tradisyonal na Metal Bakeware Baking Pans para sa Komersyal na Paggamit

Pagkatapos ng mahigit 15 taong pangangalaga at suporta mula sa aming mga customer, ang Tsingbuy Industry Limited ay umuunlad upang maging isang propesyonal na tagagawa at supplier ng bakeware sa China. Ngayon, mayroon kaming mga customer at kaibigan mula sa higit sa 50 bansa na gumagamit ng aming mga produkto. Bukod sa [pakyawan amag ng tinapay na pranses](#), kasama rin sa aming produkto ang mga sheet pans, loaf pans, bakery trolley, multi-mould pans, cake molds, pati na rin ang tangkilikin ang aming OEM&ODM bakeware services. tinatamasa namin ang kaligayahan ng pagluluto sa hurno, pagkakaibigan at tagumpay sa negosyo, tulad ng mapang-akit na lasa ng tinapay.

